



คำกล่าวรายงาน  
**ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจาง  
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย**



คำกล่าวต้อนรับ  
**ประธานชมรมโรคโลหิตจาง  
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย**

**เรียน** ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทย  
ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประธานชมรมฯ, คณาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติ  
และสมาชิกชมรมธาลัสซีเมียทุกท่าน

**เรียน** ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประธานมูลนิธิฯ, คณาจารย์  
ผู้ปกครอง ผู้ป่วย และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบมากทั่วโลก รวม  
ทั้งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 30 ของประชากรไทย มีพันธุกรรมของ  
โรคนี้อยู่แฝงอยู่ในตัวโดยไม่มีอาการ เมื่อบุคคลเหล่านี้มาแต่งงานกัน จะทำให้  
มีลูกหลานเป็นโรคนี้ได้ จึงปรากฏว่าขณะนี้คนไทยทั่วประเทศเป็นโรคนี้  
อยู่ถึง 600,000 คน ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการซีดเหลือง เจริญเติบโตไม่สมอายุ  
เจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องรับการรักษาพยาบาล รับประทานเลือดเป็นประจำ  
มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวเป็นอันมาก  
เป็นปัญหาสำคัญยิ่งทางสาธารณสุข กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและ  
การพัฒนาประเทศ

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคธาลัสซีเมียจากสถาบันต่างๆ จึงได้ร่วมกันก่อ  
ตั้งมูลนิธิโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียขึ้นใน พ.ศ. 2532 และได้รับพระกรุณาธิคุณ  
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตถาตามา  
ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ความรู้แก่ประชาชน ตรวจหาพาหะของโรคนี้นี้  
ในบุคคลวัยเจริญพันธุ์ ให้การปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ในคู่เลี้ยง  
ตรวจวินิจฉัยโรคนี้แก่ทารกในครรภ์ก่อนคลอด หาวิธีการที่เหมาะสม  
ที่จะควบคุมป้องกันให้มีอุบัติการณ์ของโรคนี้น้อยลงในประเทศไทย

ได้มีการก่อตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยขึ้นมา  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มีสมาชิก ประกอบด้วยผู้ป่วย ผู้ปกครอง บุคลากรทาง  
การแพทย์จากทั่วประเทศ ชมรมนี้จะเป็นศูนย์กลางของบรรดาสมาชิก  
และชมรมได้จัดการประชุมพบปะสังสรรค์กันทุกปี การจัดประชุมมีการบรรยาย  
การเสวนาปัญหาธาลัสซีเมีย และสนทนากาารต่างๆ โดยจัดหมุนเวียน  
ไปตามสถาบันต่างๆ ในกรุงเทพฯ คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาริบัติ และ  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ในปีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ายินดีเป็นเจ้าภาพ ให้สถานที่  
และบุคลากรมาร่วมกันจัดงานด้วยอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันขอขอบคุณท่าน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
พระมงกุฎเกล้า และแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่เอื้อเฟื้อให้ความสนับสนุน  
การจัดงานในครั้งนี้

ขอบคุณค่ะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิง สุกสาคร ตูจิตา  
ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณค่ะ

นางสายพิน พหลโยธิน  
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย